



**Mr.
how**

By วรยุทธ์ อัสตรธิษฏ์

Email:Mrhowpost@hotmail.com

**“คุยสบายสไตล์มิสเตอร์ฮา
ช่วงธุรกิจพลังงานรักเศรษฐกิจ”**

ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น.
ทางคลื่นเอเอ็ม 90.5 MHz
หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่
WWW.BCCCOMMUNICATION.NET
WWW.BCCCHANNEL.NET

กลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” (More & Cleaner Energy) พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วยนโยบาย “Believe-Become-Belong” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทย โดยเน้นความ

บ้านพร้อมทุนโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” เซลล์ลونغ 126 ปี เติบโตพลังงานสะอาด จีที ออโต้ จัดแคมเปญ ‘Midnight Sale’

“บี๊กบอส” ชรินทร์ ว่องกมลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน-คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEX ED) ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งนับเป็นการรวมพลังร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศสู่ระดับสากล เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

บ้านปูเข้าร่วมโครงการ “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ” เมื่อกลางปี 2559 และทำงานร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 12 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อผลักดันให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อไปตามความเชื่อที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ทางด้านบริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 126 ปี สานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมดูแลสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วย

ร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต ซึ่งทุกภาคส่วนมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ และในขณะเดียวกันคือการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศ

“ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานแห่งแรกในไทย เซลล์ ประเทศไทย ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและสังคมมาตลอด 126 ปี และในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง เรามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของเราในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2035 เราเชื่อว่าแผนพัฒนาของเราจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเดินทางขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” อัญญา หารินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ระบุ

ทั้งท้ายกันที่ “จีที ออโต้” ซึ่งจัดแคมเปญ “Midnight Sale” ฉลองเปิดโชว์รูมวอลโว่วิทย์ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ เมื่อจองรถยนต์ Volvo ทุกรุ่น (สีและรุ่นที่มีจำหน่าย) รับทันทีของกำนัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท พร้อมแพ็คเกจซ่อมบำรุงและดูแลแบบเบ็ดเสร็จ (Volvo 5-Year All-Inclusive) หรือนำ Volvo คันเก่ามาแลกคันใหม่รับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์สัมผัส The new Volvo XC40 ภายในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Midnight Test Drive” ให้ลูกค้าได้ทดลองขับจนถึงเที่ยงคืนระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โชว์รูมรถยนต์ Volvo Witthayu ถนนวิทย์ ●